

KƠN RÃN JESU GŨH TRỒ
CHÚA LÊN TRỜI
PAL GỖ MƠ WÃ TAM BỚTA PINDỜN.

Phải thấy và hiểu trong đức tin.

Tam rài kis, krung gẽh tợngai kớnhai he nrăh măt mớ hìu-bớnhă, mớya tam tũ behở gen cau lờl lăh ở kăh hìu-bớnhă.

Trong cuộc sống, cũng có những ngày tháng chúng ta phải xa nhà, nhưng lúc đó thì ai mà lại không nhớ nhà.

Nùs nhóm kòn bớnus gen bà rệp ở bài, mớya ngài kờn.

Tâm lý con người có khi gần thì không để ý, nhưng xa thì lại nhớ.

Kớnrăn Jesu nẻh bớh ngài ngă, mớya nẻh gớ rệp mớ bol he tam tũ Khai gớ kòn-bớnus mớ ớ tam dônia pe jớ pe sớnăm.

Chúa Giêsu đã đến từ thật xa, nhưng đã trở nên gần gũi với chúng ta khi làm người và ở trong thế gian 33 năm.

Tài bớh Khai nẻh tus bớh lợgar Yàng dê, ớ m dũl thoa mớ kòn-bớnus, tởnở gen lờl bol he mớ rê wớl mớ Yàng.

Bởi vì Ngài đã đến từ thế giới của Thiên-Chúa, ở với con người một thời, sau đó lại rời bỏ chúng ta và trở về với Thiên-Chúa.

Dilăh kớlôi sớngớng jăt kòn-bớnus gen ngai Kớnrăn gũh trồ lăh ngai moăt-jrùng ngă, tài bớh ở gẽh bớta moăt jrùng lờl ndrờm mớ moăt jrùng bớta pớnrăh.

Nếu suy nghĩ theo cách con người thì ngày Chúa lên trời thật là ngày buồn, bởi vì không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn chia ly.

Mớya bớta kớlôi sớngớng kòn-bớnus dê ở rợgớ ai ngui tam broă Kớnrăn Jesu gũh trồ, mớya pal gồ mớ wã tam bớta pindờn.

Nhưng cách suy nghĩ nhân loại không áp dụng được trong sự kiện Chúa Giêsu lên trời, mà phải thấy và hiểu trong đức tin.

Bớta Kớnrăn gũh trồ mềng lăh pớndũt bớta tòm-ớ mớ rợgớ gồ mớ măt, mớya sớntờm tòm-ớ mớ pa mớ bol he, hỡ lăh tòm-ớ mớ ở gồ mớ măt tai, mềng cau lờl pindờn song rợgớ wã-dờp Kớnrăn wil-tớl mớ jrô rớlau.

Sự kiện Chúa lên trời chỉ là sự chấm dứt hiện diện hữu hình, nhưng lại bắt đầu sự hiện diện mới với chúng ta, đó là sự hiện diện vô hình, chỉ những ai tin thì mới có thể đón nhận Chúa trọn vẹn và sâu xa hơn.

Pe jớ pe sớnăm tam dônia, mềng dô êt cau mớ mềng cau tam dũl rớnàng hỡ lờm tịp Kớnrăn, mớya bớh ngai Khai rê mớ Yàng Bậ gen jớh ală cau, ală rớnàng mớ ală tiăh rợgớ tịp mớ wã-dờp Khai dilăh gẽh nùs pindờn.

33 năm trên thế gian, chỉ có một số người và chỉ có người trong thời đại đó được gặp Ngài mà thôi, nhưng từ ngày Chúa về với Chúa Cha thì mọi người, mọi thời và mọi nơi đều có thể gặp và đón nhận Ngài với điều kiện có lòng tin.

Gen tàng rơgơi đơs bedo : rê mớ Yàng Bập lăh tus mớ jờh ală cau, ở tai kong bớta kớryăn bớh sớnăh kớnhai, bớh păh ngài, jờh ală cau rơgơi rơgơi wă-dờp bớta tớngklàs bớh Khai dilăh gễh nùs pindờn.

Nên có thể nói thế này : về với Chúa Cha là đến với hết mọi người, trọn vẹn và sâu xa hơn, không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian, ai cũng có thể đón nhận ơn cứu độ miễn là có lòng tin.

Sră-goh ngài do đơs : Kớnrăñ Jesu nễh gũh trồ, rớp tus wớl dùl dờ tai be hỡ sớl.

Kinh Thánh hôm nay nói : Chúa Giêsu đã lên trời, sẽ trở lại một lần nữa cũng như thế.

Dăn he in gắit kớp-gớn tam bớta kớnhờm, tă pràn kis mớ lờh cớng Kớnrăñ in.

Xin cho chúng ta biết chờ đợi trong hy vọng, nỗ lực sống và làm chứng cho Chúa.

Lm. Fx. K'Brel